

Số: 37/LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 22 tháng 4 năm 2020

“V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với
giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Trong cuộc họp sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và đưa ra các quyết sách mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân loại các địa phương thành 3 nhóm: Nhóm nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Trong đó, Bình Phước là một trong 15 tỉnh thuộc nhóm nguy cơ.

Thực hiện Điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước số 1051/ĐK-UBND ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Công văn số 99/LĐLĐ ngày 20/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung sau trong công tác tuyên truyền:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong các buổi họp, hội thảo, mạng xã hội ... để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước số 1051/ĐK-UBND ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, chiến thắng đại dịch COVID-19.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các biện pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; các quy định, khuyến cáo của ngành Y tế để nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện

tốt việc cách ly, giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; thực hiện tốt công tác khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi làm việc; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; chấp hành quy định về tiến hành xét nghiệm ... và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan liên quan và cộng đồng để tự bảo vệ bản thân, gia đình và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

- Vận động, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo vệ sức khỏe nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động hưởng ứng Lời kêu gọi: “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán ở các tỉnh Tây Nam Bộ và một số huyện trong tỉnh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Vận động đoàn viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, không phát ngôn, lan truyền những thông tin trái chủ trương, đường lối, những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không xuất phát từ nguồn chính thống từ các cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm túc bảo mật thông tin theo quy định.

- Sử dụng có hiệu quả các tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông... cung cấp. LĐLĐ tỉnh gửi kèm công văn này tài liệu tuyên truyền: *File âm thanh khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn tại gia đình* (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, đ/c: <http://ldldbinhphuoc.org.vn>; *Chuyên mục Tuyên truyền Covid-19*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- LĐLĐ tỉnh;
- Các CĐCS;
- Lưu: VT.

